

HỘI ĐỒNG THỊ XÃ BÌNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
BAN PHÁP CHẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61/BC/HĐND-PC

Bình Long, ngày 08 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Thị xã  
đôi với dự thảo Nghị quyết, chương trình giám sát của Hội đồng  
nhân dân thị xã năm 2023 trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND thị xã khóa XII.**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế HĐND thị xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương Năm 2019; Nghị quyết của HĐND thị xã về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022, Ban Pháp chế HĐND thị xã đã tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023; qua xem xét Ban Pháp chế HĐND Thị xã thống nhất nội dung của dự thảo Nghị quyết và nhận định thêm nội dung như sau:

Ban Pháp chế nhận thấy dự thảo Nghị quyết nêu trên đã được soạn thảo đúng trình tự, thể thức quy định, có đầy đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và các quy định của pháp luật có liên quan. Dự thảo Nghị quyết của HĐND thị xã về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023 Ban Pháp chế nhận thấy mục đích, yêu cầu; hình thức, thời gian; thành phần và nội dung đề ra được xây dựng trên cơ sở thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND thị xã theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; sau khi Nghị quyết được thông qua là điều kiện quan trọng cho HĐND thị xã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ KTXH – ANQP năm 2023 và quyết định các chủ trương, biện pháp để xây dựng phát triển Kinh tế - Xã hội, củng cố Quốc phòng – An ninh, nâng cao đời sống nhân dân cho những năm tiếp theo.

Tuy nhiên để tổ chức tốt các các đợt giám sát như dự thảo Nghị quyết đã đề ra thì các tổ chức, cá nhân có liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác

chuẩn bị cho các đợt giám sát; việc tiến hành phải đúng quy trình, thủ tục, thời gian phải phù hợp với tình hình thực tế, đi sâu vào chất lượng của giám sát.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Thị xã đối với dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023 của HĐND Thị xã. Ban Pháp chế kính trình HĐND Thị xã xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. HĐND, UBND TTQVN thị xã;
- Các vị đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ  
PHÓ BAN**



**Nguyễn Phong Nhã**